

รายงานการประชุม

ประชุมหารือการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้มาประชุม

1	รศ.ดร.กิตติ	บุญเลิศนิรันดร์	รองอธิการบดี
2	อาจารย์วิชัย	มาแสง	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3	อาจารย์วันดี	ศรีสวัสดิ์	รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
4	อาจารย์พงษ์ฉัตร	เนียมทรง	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5	ดร.ธวัชชัย	งามศิริ	รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
6	นายบัญชา	พุทธากุล	ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7	อาจารย์พิมพ์พร	พิมพ์สุวรรณ	ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์
8	อาจารย์ศิริญา	ปัญญาภาโส	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9	อาจารย์อโนทัย	ทิพนทร	ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	อาจารย์กอบชัย	เมฆดี	ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11	ดร.ปรัชมา	ตรึงมงคล	อาจารย์
12	อาจารย์อภิชา	นิเวศน์	อาจารย์
13	อาจารย์พงศกร	เอี่ยมสะอาด	อาจารย์
14	ผศ.กนกพร	ภาคินาย	อาจารย์
15	อาจารย์กนกกาญจน์	กล่อมเกล้า	อาจารย์
16	อาจารย์โชคกลาง	มันคง	อาจารย์
17	อาจารย์กาญจนวดี	สำลีเทศ	อาจารย์
18	อาจารย์นันทิ	เพชรบุรี	อาจารย์
19	นายเอกชัย	นาคถนอม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20	นายวัลลภ	วัฒนา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21	นางสาวปณตพร	ติมากร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22	ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย	โสดาเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23	นางสาวพนิดา	เฟื่องขจร	นักวิชาการ
24	นางสาวนำทิพย์	แย้มกลีบบัว	นักวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1.1 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในขณะนี้อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทางกระทรวงคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยจะทำงานที่สอดคล้อง เหมาะสม ตามระดับความเชี่ยวชาญ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการดำเนินงานจะต้องปรับกระบวนการให้ตอบสนองนโยบายของยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งตอนนี้จะมีคำศัพท์ที่กำลังเป็นที่รู้จักคือ OKR (Objective & Key Result) หมายความว่าวิธีการตั้งเป้าหมายให้แต่ละคน โดยเป้าหมายของทุกคนสอดคล้องกันทั้งองค์กร ทั้งนี้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการจัดทำ logframe คือ การกำหนดวัตถุประสงค์/กิจกรรม/output/outcome/Impact ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ง Key Result ที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ ประเด็นแรก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ได้นำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงถ่ายทอดสู่ชุมชน ประเด็นที่สอง เรื่องประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในการดำเนินการ ประเด็นที่สาม มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

1.1.2 ขณะนี้มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงใหม่ ในเรื่องของการบริการทางวิชาการทางกระทรวงคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยจะทำงานบริการทางวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือ โดยมีแนวปฏิบัติ 3 ประเด็น ดังนี้

1. การประสานงานที่มีความร่วมมือ
2. มีผลลัพธ์ที่นำไปสู่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน
3. มีความโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้

1.2 เลขานุการแจ้งที่ประชุม

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุม

รับรองรายงานประชุมหรือการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผลการดำเนินการโครงการการฝึกอบรมการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องขนมไทยพื้นบ้านโบราณของชุมชนตำบลไทรน้อยโดยบรรลวุฒิปะสงค์ในเรื่องของจำนวนผู้รับการฝึกอบรมและการรวบรวมหลักสูตรขนมไทยพื้นบ้านจำนวน 9 อย่าง แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเผยแพร่เล่มหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องขนมไทยพื้นบ้านโบราณของชุมชนตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากยังไม่ได้นำเล่มหลักสูตรที่ได้ดำเนินการรวบรวมไปตรวจสอบความถูกต้องกับชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตร “กล้วย” โดยบรรลวุฒิปะสงค์ในเรื่องข้อมูลบริบทของกล้วยในพื้นที่ชุมชนไทรน้อยผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการสร้างมูลค่าเพิ่มของกล้วยและแผนธุรกิจและรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลิตผลทางการเกษตรเรื่องกล้วย

และโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยบรรลวุฒิปะสงค์คือ ได้รูปแบบจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน 8 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ในจำนวน 6 วิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา, วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูปบ้านทางหลวง, วิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าตากะลาเพื่อสุขภาพ, วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกกุ้งงูเกล้า, วิสาหกิจชุมชนตัดเทพการเกษตร, วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูปบ้านมอญ) แต่บางผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้นำไปใช้เนื่องจากมีปัญหาด้านต้นทุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนไทรน้อยโดยบรรลวุฒิปะสงค์ในเรื่องจำนวนเว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์ 1 เว็บไซต์ = [www.ruksainon.com](http://www.ruksainon.com) จำนวนผู้ผ่านการให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ 17 คน จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ความยาวไม่เกิน 15 นาที จำนวน 4 ผลงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดำเนินการโครงการออกแบบเส้นทางจักรยานและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเส้นทางจักรยาน ชุมชนไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยบรรลวุฒิปะสงค์ คือ ได้แบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงหุ่นจำลองต้นแบบ เส้นทางจักรยานรอบชุมชนไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะศิลปศาสตร์ มีผลการดำเนินการโครงการอบรมนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว โดยบรรลวุฒิปะสงค์ คือ ได้ทำเนียบนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน แต่ยังไม่ได้ใส่ทำเนียบนักสื่อความหมายลงในรายงานและยังไม่ได้ส่งมอบทำเนียบให้กับชุมชน

มติที่ประชุม มอบทุกหน่วยงานปรับปรุงปรับแก้ไขรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การกำหนดชุมชนเป้าหมายในการดำเนินการให้บริการวิชาการในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอเสนอพื้นที่ชุมชนวัดจุฬามณี ตำบลบ้านกลุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนวัดจุฬามณี ตำบลบ้านกลุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชุมชนต้นแบบ และต้นแบบแปลงเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนวัดจุฬามณี ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันให้บริการวิชาการ ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม และขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอชุมชนเป้าหมายที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนวัดจุฬามณี ตำบลบ้านกลุ่ม อำเภอบางบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญอาจารย์อโณทัย ทิพนेत्र สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact pathway) เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย คือ การเขียนแผนผังลูกโซ่เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการหรืองานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ถึงเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการ Output / Outcome / Impact เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินสำหรับการวางแผนการทำงานในระยะต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.



(นางสาวน้ำทิพย์ แยมกลีบบัว)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายวิชัย มาแสง)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม